

**UBND HUYỆN YÊN THẾ  
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 124/VH&TT-TT&TT

Yên Thế, ngày 07 tháng 11 năm 2018

V/v. tuyên truyền, phổ biến Website tìm kiếm liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ

Kính gửi:

- Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 718/STTTT-TTBCXB, ngày 29/10/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông, về việc tuyên truyền, phổ biến Website tìm kiếm liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; Để các thông tin trên Website tìm kiếm liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ đến được với đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện; Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Thường trực Ban Biên tập Cổng TTĐT huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử của huyện đăng tải thông tin kèm theo hình ảnh tuyên truyền, phổ biến Website tìm kiếm liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ lên Cổng TTĐT, đảm bảo trang trọng, dễ tìm.

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo cán bộ Đài truyền thanh tích cực tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã (mỗi tuần 01 lượt) thông tin về Website tìm kiếm liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, đảm bảo thông tin trên đến được đông đảo người dân trên địa bàn địa phương mình.

*(Gửi kèm theo bài tuyên truyền)*

Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện; tổng hợp kết quả gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin theo báo cáo tháng./.

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT.

**Bản điện tử:**

- Như kính gửi;
- Ông Ng. Ngọc Sơn – PCT UBND huyện (b/c);
- Ban TGHU (b/c).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Nguyễn Thị Thanh Phương**

## **THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN WEBSITE TÌM KIẾM LIỆT SĨ, MỘ LIỆT SĨ VÀ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ**

Trải qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, đã có hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta đã anh dũng hy sinh. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chủ trương, giải pháp về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng và tôn tạo nhiều công trình tưởng niệm... Đã thể hiện sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trong cả nước; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước đối với các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là công việc chúng ta đã và đang làm nhiều năm nay; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, song cũng cần kiên trì, quyết liệt, khoa học, bài bản hơn, với trách nhiệm cao nhất, với tấm lòng biết ơn vô hạn các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc; thể hiện sâu sắc đạo lý, truyền thống "Uống nước, nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa" của dân tộc ta.

Với ý nghĩa đó, ngày 15/5/2013, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, ngày 27/7/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1237/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Đề án 1237). Theo đó Website về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng đã chính thức vận hành 24/24h có tên miền là <http://thongtinlietsi.gov.vn>. Website cung cấp thông tin chi tiết về liệt sĩ (thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, ảnh mộ liệt sĩ...); mộ liệt sĩ (tra cứu theo danh sách; tìm kiếm theo trường thông tin; tìm kiếm trực quan trên bản đồ GIS) và nghĩa trang liệt sĩ (sơ đồ/bản đồ nghĩa trang liệt sĩ) trên cơ sở dữ liệu đã được số hóa. Ngoài ra, Website có tính năng tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp về danh tính liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ.

Việc ra mắt website quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại địa chỉ <http://thongtinlietsi.gov.vn> nhằm cung cấp cho các cơ quan chức năng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên cơ sở dữ liệu đã được tích hợp; tiếp nhận và xử lý các yêu cầu lấy thông tin liệt sĩ của thân nhân liệt sĩ, trao đổi thông tin liệt sĩ... Người dân có thể vào trang tin này để cung cấp thông tin về liệt sĩ cho cơ quan chức năng; thân nhân liệt sĩ có thể gửi yêu cầu lấy thông tin về liệt sĩ.

---